

# จีประยุทธ์ทุลเกล้าฯกสทช.ชุดใหม่

เพชรบุรีตัดใหม่ • นายศรีณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พยายามถ่วงเวลาไม่ยอมทุลเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ ที่ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาแล้ว เป็นไปได้ว่าต้องการให้การควบรวมของ True-DTAC เสร็จสิ้นก่อน หากเป็นจริงจะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอย่างมาก เพราะการควบรวมของ True-DTAC ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยประชาชนหวังว่าจะได้รับผลกระทบ

จากการควบรวมนี้ คณะกรรมการ กสทช.ชุดเก่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2557 ขณะที่คณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่นี้ จะมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าล่าสุดข้อมูลที่ได้รับปรากฏว่าทั้งสองบริษัทส่งข้อมูลและรายละเอียดไม่ครบ คณะกรรมการ กสทช.ชุดเดิมจึงไม่สามารถพิจารณาได้ ต้องให้คณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่พิจารณาแทน เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์เลิกถ่วงเวลา และเร่งดำเนินการทุลเกล้าฯ เพื่อให้มีคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่โดยเร็ว จะสามารถดำเนินการเรื่องต่างๆ ใน กสทช.ได้ รวมถึงการพิจารณาการควบรวม True-DTAC นี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค

นายศรีณย์กล่าวว่า จากข้อมูลจากผู้แทนของ กสทช.ให้การกับคณะกรรมการกิจการฯ ดูเหมือนพยายามจะเบี่ยงประเด็นการควบรวม True-DTAC โดยยกประเด็นที่ว่าสามารถที่จะควบคุมราคาค่าโทร.และค่าใช้จ่ายข้อมูลได้ แต่ไม่พูดถึงผลกระทบในด้านอื่นๆ นอกจากด้านราคา ทั้งที่ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นอย่างมาก แบบที่ กสทช. จะไม่สามารถทำนายได้เลยว่าจะมีรูปแบบใด ซึ่งอาจจะเกิดการฮั้วราคาเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคได้ โดยประชาชนอาจจะต้องจ่ายค่าบริการแพงขึ้น เหมือนที่เกิดขึ้นแล้วในการควบรวมบริษัทโทรคมนาคมในประเทศยุโรป และสุดท้ายประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องจ่ายแพง

ขึ้น ดังนั้นจุดสำคัญคือต้องส่งเสริมให้มีการแข่งขันเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ทั้งนี้ยังไม่เคยปรากฏว่ามีประเทศไทยยอมให้มีการควบรวมบริษัทโทรคมนาคมใหญ่จาก 3 บริษัทให้เหลือ 2 บริษัทเลย เพราะจะเสี่ยงกับการฮั้วราคาอย่างมาก จึงอยากให้ประชาชนได้ช่วยจับตาดูกันในเรื่องนี้อย่าปล่อยให้กลายเป็นแบบเม็กซิโกควบรวมกับโลดัส ทำให้สัดส่วนตลาดมีถึง 75.2% ซึ่งทำให้มีอำนาจเหนือตลาด พล.อ.ประยุทธ์ต้องศึกษาแนวทางของต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของโลกและตามให้ทันมิเช่นนั้นประเทศไทยจะยิ่งล้าหลังมากขึ้น.